

Ngày hội dinh dưỡng và sức khỏe Trường MN Thăng Long thành công tốt đẹp

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Trường Mầm non Thăng Long đã tổ chức thành công Ngày hội dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ. Đây là một hoạt động ý nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức của trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng và sức khỏe, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học và biết cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân.



Ảnh: CB, GV, NV, các bậc phụ huynh đại diện cho 11 lớp và các con học sinh trường MN Thăng Long trong ngày hội Dinh dưỡng và sức khỏe

Tham dự Ngày hội có gần 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Các hoạt động của Ngày hội diễn ra sôi nổi, hào hứng với nhiều nội dung phong phú, bổ ích.

Phần I: Khai mạc “Ngày hội dinh dưỡng và sức khỏe” là các tiết mục văn nghệ do các con học sinh lớp mẫu giáo nhỡ, các cô giáo khối mẫu giáo Nhỡ biểu diễn.

Phần II: Ban giám khảo (BGH, đại diện BPH 11/11 lớp, 11 học sinh tham gia chấm điểm. Tổ chức giao lưu các trò chơi dân gian khối mẫu giáo

Phần III: Phụ huynh cho các con cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng và tư vấn dinh dưỡng với chuyên gia (Thạc sĩ Lê Thị Hạnh), Trung tâm xét nghiệm Highdetect (100% Học sinh toàn trường được xét nghiệm công thức máu không mất phí).

Các con học sinh đã tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe, tham gia biểu diễn văn nghệ....



Ảnh: các con học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ trong ngày hội Dinh dưỡng và sức khỏe



Ảnh: các con học sinh chơi trò chơi dân gian trong ngày hội Dinh dưỡng và sức khỏe

Đặc biệt, các con học sinh còn được thưởng thức các món ăn ngon, bổ dưỡng do chính các cô giáo chế biến.

Ngày hội dinh dưỡng và sức khỏe đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các con học sinh. Thông qua Ngày hội, các con đã hiểu thêm về tầm quan trọng của dinh dưỡng và sức khỏe, từ đó có ý thức tốt hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân.



Ảnh: các con học sinh chơi trò chơi dân gian trong ngày hội Dinh dưỡng và sức khỏe

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội, nhà trường đã tổ chức Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường. Đây là một hoạt động nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.



Ảnh: Nhân viên nuôi dưỡng tham gia Hội thi Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường

Kết thúc hội thi, Ban giám khảo đã trao giải nhất cho đồng chí Phạm Thu Hà - nhân viên nuôi dưỡng, giải nhì cho đồng chí Nguyễn thị Vân - nhân viên nuôi dưỡng, giải ba

cho đồng chí Trương Thị Tâm, Mai Thị Minh, Nguyễn Thị Hồng Duyên- Nhân viên nuôi dưỡng



Ảnh: Nhân viên nuôi dưỡng tham gia Hội thi Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp

Tại Ngày hội Ban giám hiệu nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo đã luôn quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em của Nhà trường; Sự đồng hành của các bạn đồng nghiệp, các bậc phụ huynh. Sự phối hợp tuyệt vời của các học sinh đã tạo ra một Ngày hội “Dinh dưỡng và sức khỏe” trường Mầm non Thăng Long thành công, tốt đẹp.